

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH

Tuần Giáo, ngày tháng 7 năm 2021

Về việc xử lý đối với tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ văn bản số 2224/UBND-KT ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc xử lý đối với tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Để thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công, tránh tình trạng bỏ hoang, lãng phí tài sản Nhà nước trên địa bàn huyện, UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành (Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công...), trong đó đặc biệt chú ý việc thực hiện xử lý tài sản công của các cơ quan nhà nước khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gồm các hình thức xử lý; thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục lập phương án, phê duyệt phương án, quyết định xử lý và tổ chức thực hiện việc xử lý theo từng hình thức. Kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, căn cứ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện việc quản lý, xử lý đối với trụ sở làm việc, các tài sản khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi sắp xếp lại; đồng thời xử lý kịp thời trụ sở, tài sản khác dôi dư bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước.

Nhận được văn bản này đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện, đảm bảo nội dung yêu cầu. Kịp thời tổng hợp những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện về UBND huyện qua Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, để nắm và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức

